



LRU | Newsletter

ปีที่ 4 ฉบับที่ 40 ประจำเดือน มกราคม 2562

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล





อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ก่อน ญาณธโร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ หรือ หลวงปู่ก่อน ญาณธโร โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตดา มาตุ เสด็จมาเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพ และมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ เมรุชั่วคราววัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลย วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562



อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมพิธีเคลื่อนย้ายสรีระสังขารหลวงปู่ก่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเชิญสรีระสังขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย ธรรมยุต และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน จากเจดีย์ศรีวิสุทธิโสภณไปยังเมรุชั่วคราววัดศรีอภัยวัน โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ เมรุชั่วคราววัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลย วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562



อธิการบดี ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการในงาน เว้าจา พาช้างวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พิภกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนายทรงศักดิ์ พลตาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมงาน เว้าจา พาช้างวัย พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562



อธิการบดี ร่วมลงนาม MOU โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมลงนามบันทึก MOU กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมมหิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานและร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย 28 หน่วยงาน และนายอำเภอทุกอำเภอ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562



อธิการบดีเป็นประธานเปิดงานวันครู คณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดพิธีทำบุญตักบาตร และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ครูดีเด่น และเจ้าหน้าที่ดีเด่น นักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2562 ณ ลานห้องโถง อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันพุธที่ 16 มกราคม 2562



อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การต้อนรับครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธิ เหลืองบุตรนาถ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเป็นประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562



เปิดการอบรมโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น” ในช่วงวันที่ 28 - 30 มกราคม 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพศูนย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) หลักสูตรผลิตข้าวปลอดภัย และหลักสูตรช่องทางการตลาดสินค้าทางการเกษตร มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการเกษตรผู้รับผิดชอบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล แกนนำเกษตรกร และคณาจารย์ เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562



รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พิรกิจกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 และมอบขนมแก่เด็กที่เข้าร่วมงาน จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ หน้าอาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562



ประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิ พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562